

คำประกาศเกียรติคุณ
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๓ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จระดับปริญญามหาบัณฑิตในสามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาการเงิน จาก Oklahoma City University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ สาขาการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ และสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้ ท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัจจุบัน นายชูชาติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MTLS) เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจสินเชื่อในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ 6 ประเภท คือ สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งธุรกิจสินเชื่อทั้ง ๖ ประเภท ล้วนประสบความสำเร็จทั้งในด้านรายได้และการเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจในสังคมไทย

ผลงานอันโดดเด่นของท่าน คือ ในวันแรกที่นำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้มีมูลค่าซื้อขายสูงที่สุดในประเทศ และธุรกิจยังได้ขยายกิจการไปยังจังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศไทย จนได้รับการยอมรับว่าบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์อันดับ 1 ของประเทศ ความสำเร็จนี้มาจากการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารที่ไม่เอาเปรียบลูกค้า เน้นการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ทำให้เพิ่มฐานลูกค้าทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังยึดหลักการดูแลพนักงานประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน

นายชูชาติ เป็นผู้บริหารที่ยึดถือนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมไทยจะพัฒนาไปได้ต้องมาจากการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ท่านจึงได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสเรียนรู้ โดยจัดสร้าง

อาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นประจำทุกปี ปีละสองแห่ง และยังสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งบริจาคเงินสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลสุโขทัย นโยบายการบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมนี้จึงนับว่าเป็นแบบอย่างของนักธุรกิจอันควรแก่การยกย่อง

ด้วยเกียรติประวัติที่แสดงถึงความสามารถอันเป็นเลิศในด้านการบริหารธุรกิจการเงิน กอปรกับการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป